

Số: 4672/TCT- CS

V/v thuế GTGT đối với tiền thù lao từ
dịch vụ đại lý vận chuyển hàng hoá.

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 7657/CT-THNVDT ngày 6/8/2007 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc thuế GTGT đối với tiền hoa hồng từ dịch vụ vận chuyển hàng hoá, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT quy định: Dịch vụ xuất khẩu và dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất để sử dụng cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất, trừ các dịch vụ sử dụng cho tiêu dùng cá nhân thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 0%; Dịch vụ xuất khẩu là dịch vụ được cung cấp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và được tiêu dùng ngoài lãnh thổ Việt Nam nếu có đủ điều kiện: cơ sở cung cấp dịch vụ phải có hợp đồng ký với người mua ở nước ngoài theo quy định của Luật Thương mại; người mua nước ngoài thanh toán tiền dịch vụ cho cơ sở cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Tại Điểm 8 Thông tư số 84/2004/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: Cơ sở kinh doanh làm đại lý bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; cơ sở kinh doanh làm đại lý dịch vụ bưu điện, bảo hiểm, xổ số, bán vé máy bay theo đúng giá quy định của cơ sở giao đại lý hưởng hoa hồng thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với doanh thu hàng hoá, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.

Trường hợp của Công ty liên doanh TNHH Quốc tế Orion ký hợp đồng làm Tổng đại lý cho các hãng hàng không Japan Airlines và American Airlines thông qua Công ty được uỷ quyền là Jupiter Global Limited (Hong Kông) thực hiện tìm và đăng ký xếp chỗ cho các pháp nhân Việt Nam để vận tải hàng hoá xuất khẩu trên các chuyến bay quốc tế từ Việt Nam đi nước ngoài theo giá quy định của các hãng hàng không. Công ty Jupiter Global Limited (Hong Kông) sẽ thay mặt các Hãng hàng không nước ngoài thông báo số tiền thù lao (2% đến 2,5% trên doanh thu thực) và chuyển vào tài khoản cho Công ty TNHH Quốc tế Orion. Việc thanh toán tiền dịch vụ vận chuyển hàng hoá và xuất không vận đơn được thực hiện trực tiếp giữa khách hàng với các Hãng hàng không.

Do đó, căn cứ theo hướng dẫn trên, Công ty liên doanh TNHH Quốc tế Orion không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với tiền thu lao động được hưởng từ hoạt động đại lý nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời đề Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ PC, CST;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS(2b).9

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



Phạm Duy Khương